

กระทู้ถามที่ ๑๑๘๔ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

บ้านปลวกง่าม หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีถนนสายหลัก
คือ ถนนกม.๓ - เนินมะปราง ผ่านกลางหมู่บ้านแต่ถนนสายดังกล่าวไม่มีแสงสว่างเท่าที่ควร
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๙
ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๑ จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๙
ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๑ และติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิมถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๒ ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านปลวกง่าม หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภายในปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จะได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑ กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการแก้ไขปัญหา
ระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และจะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นคร มาฉิม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๑๘๔ ร.

ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบ

ข้าพเจ้า นายโสภณ ชาร์มย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ กรณี ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า เส้นทางดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ (กกไม้แดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ (เนินมะปราง) เป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย ๑,๘๖๒ คัน/วัน

ปัจจุบันมีไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งอยู่แล้วบริเวณ กม.๑๗+๕๖๐ - กม.๑๘+๓๗๐ และที่ กม.๒๐+๙๔๐ - กม.๒๑+๔๗๐ สำหรับช่วงตั้งแต่ กม.ที่ ๒๑+๔๗๑ ขึ้นไปถึง กม.ที่ ๒๒ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงรับไว้พิจารณาถึงความจำเป็นตามหลักวิศวกรรมอำนวยความสะดวกยานทาง หากมีความจำเป็นกรมทางหลวงจะได้พิจารณาติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณย่านชุมชนตามลำดับความสำคัญและกำลังเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรต่อไป